

Sáng 26-1, i hi i biu toàn quc In th XIII ca ng Cng sn Vit Nam ã khai mc trng th ti Trung tâm Hi ngh Quc gia, Th ô Hà Ni. i hi có ch : "Tng cng xây dng, chnh n ng và h thng chính tr trong sch, vng mnh; khi dy ý chí và quyêt tâm phát trin t nc, phát huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc kt hp vi sc mnh thi i; tip tc y mnh toàn dân, ng b công cuc i mi; xây dng và bo v vng chc T quc, gi vng môi trng hòa bình, n nh; phn u n gia th k XXI, nc ta tr thành mt nc phát trin, theo nh hng xã hi ch ngha".

Ti phiên khai mc i hi, ng chí Nguyn Phú Trng, Tng Bí th, Ch tch nc, Trng Tiu ban Vn kin trình bày Báo cáo ca Ban Chp hành Trung ng khóa XII v các vn kin trình i hi XIII ca ng, tp trung vào mt s vn chung, c bn, có tính cht khái quát, làm rõ nhng ni dung ch yu và các im nhn quan trng i hi xem xét, tho lun, cho ý kin quyêt nh.

Toàn cnh khai mc i hi.

Kt tinh trí tu ca toàn ng, toàn dân

V quá trình chun b các vn kin, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng cho bit, trong hn 2 nm qua, các Tiu ban ã phi hp cht ch vi các c quan nghiên cu, các b, ban, ngành Trung ng và các cp y, chính quy n a phng t chc gn 60 cuc hi ngh, hi tho, to àm, thành lp 50 oàn i kho sát thc t, làm vic, xin ý kin các ng chí nguyên lãnh o cp cao ca ng và Nhà nc, tham vn ý kin các chuyên gia; t chc ta àm vi mt s t chc quc t, 2 oàn i kho sát, nghiên cu kinh nghim nc ngoài. Các c quan nghiên cu lý lun, khoa hc ã gi khong 80 báo cáo t vn, kin ngh cho các Tiu ban. Các Tiu ban ã tin hành 20 phiên hp tho lun, thông qua cng và các d tho vn kin. B Chính tr ã hp nhieu In cho ý kin hoàn thin cng và các d tho vn kin trình xin ý kin Ban Chp hành Trung ng ti các Hi ngh Trung ng 10, 11, 14 và 15.

Các d tho Báo cáo ã c chnh lý, sa cha nhieu In và c gi xin ý kin rng rãi ca các i biu Quc hi, y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam, nhieu t chc, c quan, oàn th... B Chính tr ã quyêt nh cho công b công khai toàn vn các d tho Báo cáo trên các phng tin thông tin i chúng Ing nghe ý kin rng rãi ca nhân dân. ã có hàng triu lt ý kin óng góp vào d tho các vn kin và c tng hp gi v Trung ng; các ý kin óng góp c tng hp li thành 1.410 trang.

Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng khng nh, vic chun b d tho các vn kin trình i hi XIII In này ã c tin hành rt công phu, chu áo, bài bn, có nhieu i mi quan trng v ni dung và phng pháp.

Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng trình bày Báo cáo ca Ban Chp hành Trung ng ng khóa XII v các vn kin trình i hi XIII ca ng.

Du n ni bt, to ng lc mi, khí th mi

Tng kt nhim k i hi XII và nhìn li 35 nm i mi, Tng Bí th, Ch tch nc Nguyn Phú Trng nêu rõ, nm nm qua, nm bt thun li, thi c, vt qua khó khn, thách thc, nht là tác ng ca dch bnh và thiên tai liên tip xy ra, toàn ng, toàn dân, toàn quân ta ã phát huy tinh thn yêu nc, oàn kt, ý chí quyêt tâm, bn lnh, sáng to, n lc phn u t c nhieu thành tu rt quan trng, khá toàn dân, to nhieu du n ni bt; t nc phát trin nhanh và bn vng; cng c, nâng cao nim tin ca nhân dân i vi ng, Nhà nc và ch xã hi ch ngha. Kinh t nc ta duy trì c tc tng trng bình quân khá cao (khong 5,9%). Nhieu khó khn, vng mc, hn ch, yu kém t các nm trc ã c tp trung gii quyêt và t nhng kt qu bc u. Cht lng tng trng c ci thin; kinh t v mô n nh khá vng chc; lm phát c kim soát và duy trì mc thp; các cân i ln ca nn kinh t tip tc c bo m và có bc c ci thin. C cu li nn kinh t gn vi i mi mô hình tng trng, thc hin ba t phá chin lc t c nhng kt qu quan trng. Chính tr, xã hi n nh, i sng ca nhân dân c ci thin rõ rt. Các lnh vc an sinh xã hi, y t, giáo dc - ào to, khoa hc - công ngh, bo v môi trng, phát trin vn hóa, xây dng con ngi Vit Nam... có nhieu chuyn bin tích cc, có mt khá ni bt.

Công tác xây dng, chnh n ng và h thng chính tr c c bit chú trng, c tin hành toàn dân, ng b, có hieu qu trên tt c các mt chính tr, t tng, o c, t chc và cán b. Nhieu vn phc tp c t ra và thc hin t nhng nm trc, nhng hieu qu còn thp, trong nhim k này ã có chuyn bin tích cc. Công tác kim tra, giám sát và u tranh phòng, chng tham nhng, lãng phí, tiêu cc c trin khai quyêt lit, bài bn, i vào chiu sâu, có bc t phá và t nhng kt qu c th, rõ rt. Nhieu v án kinh t, tham nhng c phát hin, iu tra, khi t, xét x nghiêm minh, to sc rn e, cnh tn h, c cán b, ng viên và nhân dân hoan nghênh, ánh giá cao và ng tình ng h. Tình trng tham nhng, tiêu cc, suy thoái, "t din bin", "t chuyn hóa" trong ng và h thng chính tr tng bc c kim ch, ngn chn.

Trc tình hình th gii và khu vc có nhng din bin nhanh chóng, phc tp, Vit Nam ã coi trng cng c, tng cng sc mnh quc phòng và an ninh, ch ng x lý thành công các tình hung, khong b ng, bt ng. An ninh chính tr,

kinh tế, văn hóa, xã hội và trật tự, an toàn xã hội có gì vững. Hơn nữa, người lao động và người nhập cư cũng yếu kém, không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu; kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, nghiêm chỉnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác, phát triển kinh tế và khu vực, cùng người lao động cùng tình nguyện, ánh sáng cao; uy tín, văn minh cao, Nhà nước, thể chế và lực lượng không ngừng nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội, những vấn đề cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, đối ngoại, thành tích nổi bật hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo niềm tin mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra niềm tin, khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khủng hoảng phát triển mới.

Thầy Nguyễn Xuân Phúc có Diễn văn khai mạc hội nghị.

Những bài học kinh nghiệm quý báu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị XII của Đảng, là các quan trọng nhất về tư tưởng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì, vững vàng và tin tưởng vào nhiệm kỳ khóa XIII.

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải kiên quyết, toàn diện, nghiêm túc, thẳng thắn xuyên suốt, huy động các lực lượng chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt then chốt", tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Hai là, trong môi trường công nghiệp và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thưởng phạt".

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì thực hiện, phải có quyết tâm cao, năng lực, hành động quyết liệt, nghiêm túc, sáng tạo, tích cực; có bản lĩnh phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, năng lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo vì phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ ở mọi vị trí, giữ vững kỷ cương; coi trọng tăng cường kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo; coi trọng chất lượng và hiệu quả thực tế; tạo thế phát triển.

Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng Đảng bộ thực sự phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên trì và đổi mới, kết quả và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển kinh tế vì phát triển văn hóa, con người, giữ vững các nguyên tắc xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa chủ quyền, phát huy hiệu quả vai trò người lao động, văn hóa, đạo đức và đạo đức, khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế.

Năm là, công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuy nhiên không chủ quan, tự mãn. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở mọi vị trí, giữ vững môi trường hòa bình, nghiêm chỉnh an ninh, an toàn phát triển kinh tế. Chủ nghĩa, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững chủ quyền, chủ quyền, chủ quyền. Xúc tiến ứng dụng, huy động mọi quan hệ và các nguồn lực và các nguồn lực; ánh sáng ứng dụng, nắm bắt đúng thời cơ. Phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của tất cả các thành tố để phát triển. Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt toàn Chủ tịch và toàn thể hội nghị phát biểu ý kiến.

Yêu cầu toàn Đảng, người lao động công cuộc đổi mới

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Đảng và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị II trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng chủ tịch xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên trì và kiên định, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên trì mục tiêu chủ quyền dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên trì nghị quyết Hội nghị II của Đảng; kiên trì các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật

pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi xây dựng và bảo vệ vùng chức năng Quốc gia Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vận mệnh quốc gia, có ý nghĩa sống còn vì chính ta, là nền tảng vùng chức năng ta, không cho phép ai can thiệp, dao động.

Chín lĩnh vực phát triển tổng thể của ta là y-mạnh toàn dân, nông nghiệp công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững; bảo vệ môi trường sinh thái và khai thác các nguồn lực, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo vệ quốc phòng, an ninh là trọng yếu, then chốt.

Đảng và người dân phát triển quan trọng của ta là khi duy trì mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường dân tộc, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tiềm năng lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn dân, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người nòng cốt, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Mục tiêu phát triển tổng quát trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 và những năm tiếp theo là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn dân; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khi duy trì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; y-mạnh toàn dân, nông nghiệp công nghiệp hiện đại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vùng chức năng Quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo hướng xã hội chủ nghĩa.

Thống đốc Ban Bí thư Trung Quốc Vâng trình bày Báo cáo kim cương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

6 vấn đề trọng tâm

Nêu các nhiệm vụ trọng tâm bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 10 năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các vấn đề kinh tế và xã hội XIII đã đưa ra của đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới vì 6 trọng tâm.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng, hoàn thiện nông nghiệp hiện đại phát triển nền kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa và hiện đại, hiện đại.

Ba là, khi duy trì tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, giữ vững chủ quyền, độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngoại giao, hiện đại quốc tế; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vùng chức năng của lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển đất nước.

Năm là, Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo vệ công bằng xã hội.

Sáu là, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường; chống ô nhiễm, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.

Về phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kiên cường - Sáng tạo - Phát triển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của những thành tựu cao và彪 quyết thông qua các vấn đề kinh tế và xã hội, bảo vệ cho sự thành công của đất nước, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhất Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tip ó, ng chí y viên B Chính trị, Thng trc Ban Bí thư Trung ương khóa XII Trn Quc Vng trình bày báo cáo kim cương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo "Báo Công an TP à Nng - CADN Online"